

Số: /BC-TTHĐND

Sơn Động, ngày tháng 10 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh giai đoạn 2016-2021**

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-HĐND ngày 09/9/2022 của Thường trực HĐND tỉnh; Kế hoạch số 641/KH-ĐGS ngày 22/9/2022 của Đoàn giám sát về “Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh giai đoạn 2016-2021”, Thường trực HĐND huyện Sơn Động báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015**

##### **1. Kết quả tổ chức các phiên họp hằng tháng của Thường trực HĐND**

Thực hiện quy chế làm việc của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 09 phiên họp để bàn và quyết định một số nội dung chủ yếu như: Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp HĐND huyện; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND huyện; Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; Dự kiến chương trình Kỳ họp HĐND; Hướng dẫn chấm điểm thi đua và xét khen thưởng đối với các Ban, các Tổ và Đại biểu HĐND; Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện hằng năm; Dự kiến nhân sự các Ban, Tổ của Hội đồng nhân dân; Nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân ...*(chi tiết tại biểu phụ lục 1 kèm theo)*.

Biện pháp đã thực hiện để khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên họp:

Công tác chuẩn bị, thẩm tra tài liệu phiên họp Thường trực HĐND huyện đã được đưa vào quy chế hoạt động của HĐND; Các cơ quan chuyên môn được phân công chuẩn bị tài liệu trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện gửi báo cáo trước 05 ngày, để Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế thẩm tra. Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế thẩm định tài liệu xong và gửi đến Thường trực HĐND huyện chậm nhất là 02 ngày trước phiên họp của Thường trực HĐND.

##### **2. Kết quả công tác giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các ban của HĐND**

Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, HĐND, Thường trực HĐND,

các ban của HĐND đã tổ chức 16 cuộc giám chuyên đề, trong đó 12 cuộc giám sát thuộc lĩnh vực KT-XH, 01 cuộc thuộc lĩnh vực Nội chính và 03 cuộc thuộc lĩnh vực Pháp chế (*chi tiết tại biểu phụ lục 2 kèm theo*).

Các biện pháp Thường trực HĐND huyện đã thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát:

- Thường trực HĐND huyện đã ban hành văn bản đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND nghiên cứu, đề xuất các nội dung giám sát của HĐND huyện của năm sau trước ngày 01/3 hằng năm. Trên cơ sở đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các Ban của HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện họp thống nhất xây dựng chương trình giám sát năm trình HĐND huyện thông qua vào kỳ họp giữa năm; Các vấn đề được đưa vào giám sát chuyên đề đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tập trung vào những vấn đề nóng, bức xúc, những ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm có tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống của các tầng lớp Nhân dân và sự phát triển toàn diện của địa phương như: Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 17 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động toàn dân thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện; Giám sát việc thực hiện chỉ thị số 19-CT/TU và kết luận số 120 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai....

- Thường trực HĐND, các ban của HĐND đã tiến hành nghiên cứu các văn bản, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề giám sát từ đó xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát phù hợp với thực tế; tổ chức nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu kết hợp với giám sát thực tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả của giám sát.

### **3. Việc xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND huyện**

Việc xem xét các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đều được UBND huyện gửi đến các Ban của HĐND huyện để thẩm tra, đánh giá báo cáo Thường trực HĐND huyện biện pháp giải quyết. Việc xử lý nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để UBND huyện giải quyết công việc kịp thời.

Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, Thường trực HĐND đã xem xét và cho ý kiến 70 nội dung đề nghị, kiến nghị của UBND huyện; (*chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo*).

### **4. Công tác tự rà soát đối với văn bản QPPL của HĐND cấp huyện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm theo quy định của pháp luật.**

Các ban của HĐND thường xuyên tự rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND cấp huyện để kịp thời phát hiện, chỉnh sửa, khắc phục nếu có sai sót

theo quy định của pháp luật. Cụ thể năm 2022 đã đề xuất kỳ họp thứ 6 HĐND huyện bãi bỏ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 của HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư 01 dự án XD CB, do ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện chưa cân đối được vốn nhưng đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư.

**5. Tăng cường giám sát hoạt động của UBND cùng cấp và chính quyền cấp xã, kịp thời kiến nghị và xử lý theo quy định, đảm bảo các quy định của Luật TCCQP được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trên địa bàn.**

Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện tăng cường giám sát hoạt động của UBND, các cơ quan thuộc UBND cùng cấp về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, về quyết định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện; kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong nội dung trả lời chất vấn, thảo luận của các cơ quan, đơn vị tại Kỳ họp HĐND huyện và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; Giám sát tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện (giữa các kỳ họp thường niên HĐND huyện; Giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND các xã, thị trấn. Thông qua giám sát đã kịp thời kiến nghị và xử lý những hạn chế, bất cập tồn tại theo quy định, đảm bảo các quy định của Luật TCCQP được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trên địa bàn

## **II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Ưu điểm**

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện nghiêm túc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan dân cử và của đại biểu HĐND theo Luật định. Giữ mối liên hệ thường xuyên với Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khu vực Sơn Động, phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện. Thường trực HĐND huyện, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung cao việc hoàn thành các nội dung giám sát theo Nghị quyết của HĐND huyện; việc giải quyết kịp thời các bức xúc, từng bước đáp ứng những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn huyện; thực hiện tốt Quy chế hoạt động và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; việc khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thường trực HĐND đã tổ chức hội nghị chuyên đề, bàn giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện được đổi mới, chất lượng giám sát được nâng lên và thực hiện dưới nhiều hình thức như:

Giám sát trực tiếp, giám sát qua báo cáo, gắn khảo sát với giám sát, thông qua việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giám sát những vấn đề bức xúc của cử tri phản ánh...

Đã xây dựng được Hướng dẫn chấm điểm thi đua và xét khen thưởng đối với các Ban, các Tổ và Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 làm cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua các Ban, các Tổ và Đại biểu HĐND huyện hằng năm.

Công tác chuẩn bị và tổ chức điều hành phiên họp được Thường trực HĐND huyện quan tâm, có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên họp. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được duy trì và thực hiện theo quy định; chế độ thông tin báo cáo kịp thời phục vụ công tác điều hành của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện.

## **2. Những tồn tại, hạn chế**

- Hoạt động của các Tổ và Đại biểu HĐND chưa thường xuyên, một số Tổ chưa kịp thời xây dựng được kế hoạch hoạt động nên chủ yếu phụ thuộc vào việc tổ chức của Thường trực HĐND (*như hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri*); chưa chủ động tổng hợp thông tin, báo cáo hoặc thông tin sơ sài về kết quả hoạt động cũng như tổng hợp báo cáo những ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân nơi đại biểu cư trú và công tác về Thường trực HĐND huyện; việc chấp hành thời gian gửi báo cáo còn chậm so với quy định.

- Việc tham mưu, đề xuất của các Ban của HĐND huyện trong việc giám sát thường xuyên còn chưa nhiều. Giám sát hoạt động của các cơ quan thuộc UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện và HĐND các xã, thị trấn về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn còn hạn chế.

## **3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế**

Thành viên các Tổ HĐND và hầu hết các đại biểu HĐND huyện đều hoạt động kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động của Hội đồng nhân dân còn hạn chế; một số đại biểu chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu, văn bản, đặc biệt là những quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, việc tiếp thu, phản ánh những kiến nghị của cử tri có lúc chưa kịp thời.

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổ chức phiên họp của HĐND, các Ban, các Tổ trong thời gian qua.

## **4. Giải pháp khắc phục trong thời gian tới**

1. Duy trì tốt phiên họp Thường trực HĐND theo quy chế làm việc của HĐND huyện.

2. Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp HĐND huyện khoá

XX theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung trình kỳ họp theo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Quan tâm nâng cao chất lượng thảo luận, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện.

3. Hằng năm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện.

4. Tổng hợp các kiến nghị của cử tri đầy đủ, kịp thời và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trong công tác giám sát thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực thi hiến pháp, pháp luật,... tích cực theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và khắc phục những tồn tại sau giám sát của các cơ quan, đơn vị.

6. Đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện trong việc quyết định các nhiệm vụ quan trọng của địa phương về phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng, công tác quy hoạch, phân bổ ngân sách Nhà nước.

7. Phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ban Thường trực UBMTTQ huyện; UBND huyện trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân.

8. Triển khai và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn huyện Sơn Động, trân trọng báo cáo Đoàn giám sát HĐND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh;
- TT HĐND huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- LDVP HU, HĐND&UBND huyện;
- CVTH;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Chu Thị Toan**